

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla

ฉบับที่ 10/2568

8 มกราคม 2567

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันราชประชาสมาสัย 2568 ภายใต้แนวคิด “วงต่างชา ไม่คัน พากัน มหาหหมอ”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2568 ภายใต้แนวคิด “วงต่างชา ไม่คัน พากัน มหาหหมอ” พร้อม เน้นย้ำ “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันราชประชาสมาสัย” สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 2568 ภายใต้แนวคิด “วงต่างชา ไม่คัน พากัน มหาหหมอ” เน้นการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยในอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านซึ่งมีรายงาน การพบผู้ป่วยโรคเรื้อน ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน และร่วมกันค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ พร้อมทั้งแนะนำให้รีบรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อลดการเกิดความพิการในผู้ป่วยรายใหม่ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ

โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Mycobacterium leprae ติดต่อกันได้ทางเดินหายใจ แต่ติดต่อได้ยาก เชื้อนี้จะทำให้เกิดผื่นผิวหนัง และทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที จะก่อให้เกิดความพิการได้ ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคเรื้อน คือผู้ที่สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา

สำหรับอาการของโรคเรื้อน ได้แก่ ผื่นผิวหนัง เป็นวงต่างสีจางหรือแดงกว่าผิวหนังปกติ บริเวณรอยโรคแห้ง เหงื่อไม่ออก อาจพบขนร่วง ที่สำคัญรูขุมขน จะมียาอาการชา ไม่คัน หรือเป็นตุ่มนูนแดง ตุ่มแดงไม่คัน อาการที่พบจะเป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือน เมื่อใช้ยาเกินยาทาทั่วไป (ที่ไม่ใช่ยารักษาโรค) แล้วไม่ทุเลาเนื่องจากอาการเริ่มแรกของโรคนั้นไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวด ทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจ คิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง จึงไม่รีบเข้ารับการรักษา ทำให้โรคลุกลามเป็นมากขึ้น อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความพิการบริเวณ ตา มือ และเท้าได้

เน้นย้ำ หากมีอาการ “ผิวหนังเป็นวงต่างสีจาง สีซีดจางกว่าผิวหนังปกติ ร่วมมีอาการชา หรือผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน รีบพบแพทย์ สามารถรักษาให้หายได้ ไม่พิการ”

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 2568 ว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานโครงการงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2568 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน และสนับสนุนสื่อรณรงค์ ได้แก่ โปสเตอร์ความรู้โรคเรื้อน แผ่นรณรงค์ แก่เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน เพื่อใช้ในพื้นที พร้อมบริการตรวจคัดกรองโรคผิวหนังแก่ประชาชนที่มารับบริการ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถรับบริการตรวจรักษาได้ฟรี ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.12 สงขลา



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

168 ถนนสงขลา - บางวิ ตำบลเขาบู๊ฮ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 0 7433 6080

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422